



เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556... ● ชาวกร...นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน" ณ โรงแรมพีช ลา구나 รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกระบี่ ว่า เกษตรอินทรีย์ เป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 โดยมีเป้าหมายในการรณรงค์ส่งเสริมให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร เพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับล่าสุด ปี 2556-2559 กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า "ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับภูมิภาคอาเซียน" ● เรื่อง ตีๆ...นายประยุทธ์ หล่อสุวรรณคีรี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวางแผนการจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการในรูปแบบหัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556" ซึ่งในครั้งนี้เป็นการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูล วิธีการปฏิบัติ รวมทั้งรับฟังแนวคิดการจัดการพื้นที่ป่าไม้ในสาขาต่างๆ โดยมีหัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 103 นาย เข้าร่วมการประชุม ● พัฒนาศักยภาพการผลิต "มันสำปะหลัง" ป้อนอุตสาหกรรม นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า

กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมมือกับภาคเอกชน 2 บริษัทในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บริษัท สวงวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแป้งมัน และบริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด โดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้ทั้ง 2 บริษัทเป็นโรงงานต้นแบบความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพการผลิตมันสำปะหลัง... ● นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคีรัฐมีศักยภาพการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออกค่อนข้างจำกัด ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐสามารถถ่ายโอนภารกิจให้กับภาคเอกชน ที่มีศักยภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 เพื่อดำเนินการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารทดแทนภาครัฐในอนาคต และรองรับการเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (AEC) ด้วย... ● นายพลการ สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมี นายมนเฑียร หัวหน้าเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, นายเสริมยศ

สมมัน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระราชดำริ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สบอ. 1-16 ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ โรงแรม Mercure Phuket Deevana ภูเก็ต... ● สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชม PL ฟาร์ม ของนายต่อและ โดณะเชษ ประธานชมรมนกเขาชวาเลี้ยงอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิงทัศนีย์ มุงเมือง ผู้อำนวยการส่วนการรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ...0 นาย นพพล ศรีสุข อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายวุฒิชัย เจนการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล ร่วมแถลงข่าว หัวข้อ การจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2556/สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขสัตว์ทะเลหายาก/เตือนภัยพิษจากแมงกะพรุน ด้วยจุดกระจายสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันทะเลโลก เพื่อให้ทั่วโลกได้ร่วมมือจัดกิจกรรมในการดูแลรักษาทะเลและมหาสมุทรอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับปี พ.ศ.2556 องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานไว้ว่า Together we have the power to protect the ocean : ร่วมมือกันสร้างพลังรักษาทะเล... ● ปิดท้ายข่าว...กรมป่าไม้เป็นกรมระดับต้นๆ กรมหนึ่งที่ตั้งกีดกระหวททรัพยากรธรรมชาติฯ มีเจ้าพนักงานราชการทั่วประเทศประมาณ 4,000 กว่าคน จึงมีทั้งคนดีและไม่ดีปะปนกันไป กรณีการจับกุมป่าไม้ที่จากป่าของกลาง ที่ตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อช่วยผู้ประสบภัยปี พ.ศ.2554 กรมป่าไม้ได้จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณ ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อทำไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน ผลิตเป็นบ้านประตู่ ช่วยเหลือผู้ที่มีบ้านได้รับความเสียหาย... ● ใช้เงินงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน วงเงินงบประมาณ 2,650 ล้านบาท ไม้ของกลางจำนวน 3,632.12 ลูกบาศก์เมตร จัดทำประตู่ โดยให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรไม้ทุกสาขา ดำเนินการจัดทำบ้านประตู่ จำนวน 7,666 งบประมาณ 6,899,400 บาท ตัวเฉลี่ยค่าดำเนินการบานละ 800 บาท บวกค่าขนส่ง 100 บาท...ว่ากันว่าไม้กั้นไม่ค่อยดี ทักค่าหัวคิวบานละ 300-400 บาท... ● ฮัลโหล...ทั้งนี้.ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย ถ้าทำจริงๆ หากตัวคงไม่ยาก อีกขรยย่อ "น" ...ช่วย... ● ยังก ไม่ทันวิภากรกรม... ทั้ง วิฑูรย์ ชลายนนาวิน รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวจะน้อยหน้าอุตสาหกรรมที่ติดอันดับผู้มีรสนิยมสูงใช้รถหรู...555... ● นฉวพทกั นพทพทกั นพทพทกั นพทพทกั นพทพทกั นพทพทกั

ประเสริฐ ตระสาน  
Prasert\_tarasan@yahoo.com